

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  
 รอบระยะเวลา (มกราคม – มีนาคม 2552)

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ		
๑	๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ๑.๑ การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค ๑.๑.๒ จัดให้มีสำนักบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กำหนดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สิทธิพิเศษด้านภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม	-	-	บสย. กำหนดมาตรการค้ำประกันสินเชื่อแบบผ่อนปรนค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ “โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยคิดค่าธรรมเนียมปีแรกในอัตราร้อยละ 0.5 ของวงเงินค้ำประกัน ปีที่สองในอัตราร้อยละ 1.0 ของวงเงินค้ำประกัน ปีที่สามเป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมอัตราปกติร้อยละ 1.75 ต่อปี  กำหนดวงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 2.0 ล้านบาทต่อราย ใช้กับคำขอค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. ได้รับในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีจำนวน 120 ราย จำนวนเงิน 130.95 ล้านบาท	บสย.

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ		
๑.๑.๕	ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจัดทำเป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะสั้นที่ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพย์ การสร้างงานและการสร้างรายได้ในชนบท การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ และฟื้นฟูทรัพยากรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเม็ดเงินของรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเพื่อให้สามารถบรรเทาภาวะเดือดร้อนของประชาชนและธุรกิจได้	วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552	คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ(รศท.) ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 และเห็นชอบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้ 1. มาตรการดำเนินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ สาระสำคัญ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบมาตรการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีเป้าหมายการขยายวงเงินในการค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs ได้เพิ่มขึ้นในวงเงินไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาท	เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 บสย. ร่วมกับธนาคารพาณิชย์จำนวน 16 แห่ง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme แล้ว ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นมาตรการในการแก้ปัญหาทางการเงินและเสริมสภาพคล่องของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สำหรับผลการดำเนินงานในเดือนมีนาคม ยังไม่มียอดอนุมัติค้ำประกันเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงระยะแรกของการเริ่มดำเนินโครงการ ซึ่งสถาบันการเงินอยู่ระหว่างการประสานงานภายในและพิจารณาคัดเลือกกลุ่มลูกค้า อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าธนาคารจะเริ่มส่งคำขอให้ค้ำประกันมายัง บสย. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นต้นไป	บสย.
๑.๑.๖	เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ และปรับแผน	วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552	2. โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำ	-อยู่ระหว่างดำเนินการ- เพื่อสนับสนุนแนวทางการดำเนินการดังกล่าว บสย. จะค้ำประกันสินเชื่อให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	บสย.

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ		
	งบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยู่แล้ว เพื่อใช้ในการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาให้กระจายทั่วประเทศ รวมทั้งลดหย่อนค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น		<p>เสนอมาตรการฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามวันดังกล่าว และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการที่เสนอ</p> <p>ปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ให้ปรับเปลี่ยนโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการครอบคลุมถึงผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาภายในประเทศ จึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาภายในประเทศ”</p>	<p>และทำอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยใช้การค้ำประกันในรูปแบบ Portfolio Guarantee Scheme ซึ่ง บสย. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาลจะให้อุดหนุนเป็นค่าส่วนต่างของค่าธรรมเนียมให้กับ บสย. ร้อยละ 1.5 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี</p>	